

ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๕๕๐๖



กลุ่มบริหารงานบุคคล

เลขรับ 340

วันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๖

เวลา

รับเข้าพิจารณา  งานสรรหา

งานอัตรากำลัง  งานพัฒนา

งานวินัย

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

กัณยาน ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  
เรียน ศึกษาธิการภาค (ภาค ๑ - ๑๘) และศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ของสำนักงาน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้จัดส่งผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตามที่ครองตำแหน่งอยู่ พร้อมทั้งได้ประกาศรายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวคิด  
การพัฒนาหรือปรับปรุงงาน ของผู้ผ่านการประเมินบุคคลราย นายปวโรจน์ ศรีจันทร์ โดยสามารถดูรายละเอียด  
ได้ที่ [www.ops.moe.go.th](http://www.ops.moe.go.th)/ข่าวประกาศ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอให้แจ้งข้าราชการ  
ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน หากมีผู้หนึ่งผู้ใดจะเสนอขอทักท้วง ให้ทักท้วงได้ตามประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ให้ยื่นคำทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร  
ต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่มิประกาศฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปรารดนา ช้อนแก้ว)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๑

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๖๑

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๔๕





ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน ของผู้ผ่านการประเมินบุคคล  
เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ.  
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  
๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยอนุมัติ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ  
ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง เงื่อนไข ขอบเขต  
และมาตรฐานของผลงานฯ และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕๖๗/๒๕๖๖ ลงวันที่  
๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ปฏิบัติราชการแทน จึงเห็นชอบให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ราย นายปวิโรจน์ ศรีจันทร์ เป็นผู้ผ่าน  
การประเมินบุคคล และประกาศรายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน ตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการที่กำหนดไว้ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลจัดส่งผลงานขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ระดับสูงขึ้น ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่ได้รับการประกาศรายชื่อฯ และหากไม่จัดส่งผลงานภายใน  
ระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ผ่าน  
การประเมินบุคคลในครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่กำหนดนี้ใหม่

อนึ่ง หากผู้หนึ่งผู้ใดจะเสนอขอทักท้วง ให้ทักท้วงได้ตามประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ให้นับคำทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร  
ต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่มิประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายยศพล เวณุโกเศศ)

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



บัญชีรายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน  
 ของผู้ผ่านการประเมินบุคคลเข้ารับการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 แบบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ตำแหน่งที่ขอรับการประเมิน	ชื่อ - สกุล ผู้ผ่านการประเมินบุคคล ตำแหน่ง/สังกัด	รายละเอียดการเสนอผลงาน		ข้อเสนอแนวคิด	หมายเหตุ
			ชื่อผลงาน	ผู้ร่วมดำเนินงาน จำนวน (คน) สัดส่วน (%)		
๑	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๑๖ กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ	นายปวิโรจน์ ศรีจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๑๖ กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ	การโอนจัดสรร/โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระบบ บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIF Thai) ของสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ (ยกเว้น สำนักงาน ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน)  (ระยะเวลาการดำเนินการ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖)	- -	เผยแพร่ระบบงบประมาณและ จัดทำใบสำคัญตามระบบบัญชีเกณฑ์ คงค้าง (BMS)	ผลงานมีสัดส่วน ในการดำเนินการ ๑๐๐%

